

**ประกาศการยางแห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๘๑๒ รายการ**

.....

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๘๑๒ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ซึ่งจะทำการขยายทอดตลาดในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขยายทอดตลาด เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. และดำเนินการขยายทอดตลาด เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลานจอดรถยนต์ของการยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เงื่อนไขการขยายทอดตลาด ดังนี้

๑. การขายจะดำเนินการโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

๒. ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องไปแสดงความจำนงและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือบริษัทสนธิหรือสำเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย ผู้ที่ไม่ลงลายมือชื่อไว้จะไม่สิทธิเข้าเสนอราคาในการขยายทอดตลาดในครั้งนี้

๓. การขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๘๑๒ รายการ ย่อมเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อประธานคณะกรรมการขยายทอดตลาดแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือกรียาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าผู้ขายยังไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการขายยังดำเนินการอยู่ต่อไป และในการเสนอราคาแต่ละครั้ง คณะกรรมการดำเนินการขยายทอดตลาดจะขานราคาที่เสนอ ๓ ครั้ง สำหรับครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผู้ใดจะเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกก็ย่อมกระทำได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการได้ขานราคาครั้งที่ ๓ แล้วให้ถือว่าเป็นราคาสูงสุดผู้เสนอราคาอื่นไม่มีสิทธิเสนอราคาได้อีก

การขยายทอดตลาดครั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพทั้งหมด ๘๑๒ รายการ โดยพิจารณาจากราคา “เหมารวมทุกรายการ” ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๔. ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินค่าพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๘๑๒ รายการทันที หรือวางมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ และจะต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประมูลได้ ถ้าไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ การยางแห่งประเทศไทยจะริบเงินค้ำมัดจำทันที และจะนำพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๘๑๒ รายการ ไปดำเนินการขยายทอดตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากการขยายทอดตลาดต่อมาได้เงินสุทธิต่ำกว่าราคาที่ผู้ประมูลได้ให้ไว้ ผู้ประมูลได้ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

/๕. ผู้ประมูลได้...

๕. ผู้ประมูลได้จะต้องนำพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพทั้งหมด จำนวน ๘๑๒ รายการ ไปจากการยางแห่งประเทศไทยให้เสร็จสิ้น ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยเวลาดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และจะต้องแจ้งให้การยางแห่งประเทศไทยทราบก่อน จึงจะนำพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพทั้งหมด จำนวน ๘๑๒ รายการ ที่ประมูลได้ ออกจากการยางแห่งประเทศไทย โดยผู้ประมูลได้ต้องไม่ทิ้งเศษซากของพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพดังกล่าวไว้ที่ การยางแห่งประเทศไทยด้วย

๖. การชำระเงินจะชำระด้วยเงินสด หรือเช็คของธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือเช็คธนาคารที่ธนาคารรับรองแล้วก็ได้ โดยการยางแห่งประเทศไทยจะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

๗. การยางแห่งประเทศไทย ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการประมูลในครั้งนี้ เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นว่านี้ผู้เข้าประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การยางแห่งประเทศไทย (อาคาร ๒) ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๒๔๓๓ - ๒๒๒๒ ต่อ ๑๒๐ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายเชาว์ ทรงอาวุธ)

รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง  
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย